



**ปีที่ 45 ฉบับที่ 18 วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557**

**ส่วนมาตรฐานการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์  
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)**

ส่วนมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2557 ณ ระเบียบทรายรีสอร์ท อำเภอชนอม จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำหนดการดังนี้

**วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557**

- เวลา 06.30 น.                    เดินทางออกจากมหาวิทยาลัย
- เวลา 07.45 น.                    แวะรับประทานอาหารเช้า
- เวลา 08.45 น.                    ถึงที่พักระเบียงทราย รีสอร์ท อำเภอชนอม จังหวัดนครราชสีมา
- เวลา 08.45 – 09.00 น.        ลงทะเบียน
- เวลา 09.00 – 09.15 น.        กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
- เวลา 09.15 – 09.30 น.        กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยอธิการบดี
- เวลา 09.30 – 20.00 น.        แบ่งกลุ่มสังเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามผู้กำกับตัวบ่งชี้

**วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557**

- เวลา 09.00 – 10.30น.        แบ่งกลุ่มสังเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
- เวลา 10.45 – 14.30 น.        แบ่งกลุ่มตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
- เวลา 14.45 – 16.00 น.        สรุปผลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2556
- เวลา 16.00 – 18.00 น.        เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสวัสดิภาพ

## ประชาสัมพันธวันไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

### ตอนที่ 2 ..... ผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

#### บทนำ

ผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยเป็นบุคคลสำคัญเรียกว่าประธานในพิธีโดยมีความเชื่อว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมมีศักยภาพทั้งทางการแสดง และพิธีกรรม มีความเชี่ยวชาญชำนาญการ นำเคารพศรัทธาควรแก่การกราบไหว้ดังที่ได้กล่าวในประวัติการไหว้ครูตอนที่ 1 ว่าครูเกษ ขำหลวงเดิมมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 3 และทำการตกทอดสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันว่ากันว่าครูผู้เป็นประธานไหว้ครูนาฏศิลป์ครอบครูโขน-ละครได้นั้นจะต้องได้รับการมอบหมายหรือสืบทอดกันอย่างเป็นทางการ โดยในปี 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบทอดประเพณีดังกล่าวจึงโปรดเกล้าฯ ให้ทางกรมศิลปากรคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบเป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ครอบครูโขน-ละครจากพระองค์ปัจจุบันนี้ผู้ที่สามารถเป็นประธานในการไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่มักอยู่ในสังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หรือสำนักการสังคีต สังกัดกรมศิลปากร จากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่มักเป็นเป็นครูทางฝ่ายโขน เพราะเป็นผู้ชายผ่านการบวชเรียนทางธรรมอย่างสมบูรณ์ คุณลักษณะที่น่าสนใจของผู้เป็นประธานได้แก่ อาจารย์ไพฑูริย์ เข้มแข็ง ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงและอาจารย์วีรชัย มีป่อทรัพย์ เป็นต้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ และทั้งสร้างความศรัทธาให้เกิดแก่พิธีกรรมโดยผ่านทางผู้ประกอบพิธี อันจะสร้างความสัมฤทธิ์ผลและนำเชื่อถือแก่พิธีกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยต่อไป

**ประวัติประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย** ประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยในปีนี้นสาขานาฏศิลป์และการแสดงได้รับความอนุเคราะห์จากครูวีระชัย มีป่อทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร ท่านมีประวัติที่น่าสนใจดังนี้

ครูวีระชัย มีป่อทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2494 ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 19/49 หมู่ 3 ตำบลวัดชะลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อายุ 60 ปี อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2520 ณ พัทธสีมาวัดประชาศรัทธาธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

**ประวัติการศึกษา** เข้าศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2505 ฝึกหัดนาฏศิลป์โขนพระ ระดับนาฏศิลป์ขั้นต้นปีที่ 1 – ขั้นต้นปีที่ 6 พ.ศ. 2505–2511 ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 1 – ชั้นกลางปีที่ 3 พ.ศ. 2511–2514 ระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 1– ชั้นสูงปีที่ 2 พ.ศ. 2514–2515 และระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2524 สถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

#### ประวัติการศึกษาด้านนาฏศิลป์โขน ละคร

ครูโขน ได้แก่ ครูอาคม สายาคม, ครูวงศ์ ล้อมแก้ว, ครูอุดม อังศุธร, ครูธงไชย โปธยารมย์, ครูทองสุข ทองหลิม

(ต่อหน้า 3)

**ครุละคร** ได้แก่ ครูลมุล ยมะคุปต์, ครูเฉลย ศุขะวณิช, ครูจำเรียง พุฒประดับ, ครูนิตยา จามรมาน, ครูประพิศพรรณ ศรีเพ็ญ

**ผลงานด้านนาฏศิลป์** บทบาทสำคัญที่ได้รับและสร้างชื่อเสียงด้านการแสดงโขน ได้แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระพาย พระราม พระลักษมณ์ ฯลฯ ส่วนผลงานการแสดงละคร เช่นละครนอก เรื่องไกรทอง แสดงเป็นนางตะเกาทอง ละครพูดสลับลำ เรื่องปล่อยักษ์ แสดงเป็นคุณเปรม รวมถึงแสดงระบำรำ ฟ้อนประเภทต่างๆทั้งในและนอกประเทศ ครูวีระชัย มีบ่อทรัพย์ ได้รับมอบให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูจากคุณครูอุดม อังศุธร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

**สรุป** ผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยเป็นบุคคลสำคัญกว่าประธานในพิธีโดยมีความเชื่อว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมมีศักยภาพทั้งทางการแสดง และพิธีกรรม มีความเชี่ยวชาญชำนาญการ นำเคารพศรัทธา ควรแก่การกราบไหว้ ในปีนี้ครูวีระชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญข้าราชการบำนาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับมอบให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูจากคุณครูอุดม อังศุธร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มาเป็นผู้ประกอบพิธี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการค่ายเยาวชนชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPA Camp) รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2557 จำนวน 3 คน คือ นายมานะวุฒิ ทองสงโสม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นางสาวสุภาภรณ์ ประภาส สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และ นางสาวศิวดาดี ดำนาจแก้ว สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

โดยนักศึกษาทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของตน นำ การใช้น้ำทางด้านอุปโภค-บริโภค จึงได้จัดทำ โครงการ “ฝายมีชีวิต” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ควรรู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งในการเข้าร่วมแข่งครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งทีมนักศึกษาเข้าแข่งขัน จำนวน 24 ทีม ( 9 มหาวิทยาลัย) โดยมี อาจารย์วรชาติ แสงกระจ่าง และนางสาวปัทมา คงช่วย เป็นที่ปรึกษาโครงการ





**ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช**

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม นี้ มหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ทุกท่านร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ก่อนประชุมขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ใต้กองพัฒนานักศึกษา

เกาะติดสถานการณ์เตรียมพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตรที่กำลังจะมาถึงในไปช้านี้ กองพัฒนานักศึกษา แจ้งผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 8 สิงหาคม นี้ ไปวัดตัวชุดปกติขาว ชุดครู และให้ข้อมูลเครื่องหมายประกอบชุดปกติขาว ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. และส่งภาพถ่ายชุดปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เพื่อทำบัตรประจำตัวในการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กรณีไม่มีภาพถ่าย สามารถมาถ่ายภาพได้ที่ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 09.00-15.00 น. โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดเตรียมชุดปกติขาว สำหรับภาพถ่ายไว้ให้แล้ว งานนี้เรียกว่าบริการทุกระดับประทับใจ

หน่วยตรวจสอบภายใน ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย หลักสูตร “การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร” ระหว่างที่ 14-15 สิงหาคม นี้ เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

การอบรมครั้งนี้ตั้งใจให้หน่วยงาน เกิดการรับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน และหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมถึงการให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการ ของหน่วยงานมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการการควบคุมภายใน โครงสร้างการรายงาน รวมถึงวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีขององค์กร จึงขอเชิญหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภายในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม นี้

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วย “วาจา ของเรามีภัย เพราะในใจของเรามีพิษ วาจา เราไม่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะไม่คิด ก่อนพูดออกไป วาจา มีพิษ ชีวิตจะสั้น วาจา ไพเราะ ชีวิตจะดี วาจา ไม่ดี ชีวิตนี้ หมดกัน” สวัสดิ์ดีคะ